

สำเนา

ความที่สุด

ที่ นร ๐๕๐๕/๒๐๓๖๔

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ทำเนียบรัฐบาล กทม. ๑๐๓๐๐

๒๒ กันยายน ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานสรุปข้อมูลและรายละเอียดเกี่ยวกับข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ที่อยู่ระหว่างการดำเนินการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เรียน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/๒๔๒๑๐ ลงวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

สิ่งที่ส่งมาด้วย ตารางสรุปข้อมูลและรายละเอียดของหน่วยงานที่รับผิดชอบการพิจารณาตามข้อเสนอแนะ
ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

ตามที่ได้ยืนยันมติคณะรัฐมนตรี (๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖) เกี่ยวกับรายงานสรุปข้อมูล
และรายละเอียดเกี่ยวกับข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงรายงานเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรี กรณีการรถไฟแห่งประเทศไทย
ไม่ดำเนินการตามมาตรการการแก้ไขปัญหาของของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร
มาเพื่อทราบ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้นำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบรายงานสรุปข้อมูล
และรายละเอียดเกี่ยวกับข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ซึ่งรวมถึงเรื่อง รายงานเพื่อเสนอ
คณะรัฐมนตรี กรณีการรถไฟแห่งประเทศไทยไม่ดำเนินการตามมาตรการการแก้ไขปัญหาของของคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร ที่อยู่ระหว่างการดำเนินการของกระทรวงคมนาคม และเร่งรัด
ให้กระทรวงคมนาคมแจ้งผลการพิจารณาไปยังสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีโดยด่วน เพื่อจะได้นำเสนอ
คณะรัฐมนตรีต่อไป ความละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้

คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๗ รับทราบและมอบหมายให้กระทรวงคมนาคม
เร่งรัดการดำเนินการ ตามที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเสนอ

จึงเรียนยืนยันมา และขอได้โปรดดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

ปริญนงคราญ จงธรรมคุณ

(นางสาวปริญนงคราญ จงธรรมคุณ)

ผู้อำนวยการกองพัฒนายุทธศาสตร์และติดตามนโยบายพิเศษ ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

กองพัฒนายุทธศาสตร์และติดตามนโยบายพิเศษ

โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๐๐ ๑๕๒๒ (เดลิมาชวัญ)

โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๑๔๔๖ www.soc.go.th

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@soc.go.th

ตารางสรุปข้อมูลและรายละเอียดของหน่วยงานที่รับผิดชอบการพิจารณาตามข้อเสนอแนะ
ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

ลำดับที่	ชื่อเรื่อง	สรุปสาระสำคัญ/ข้อเสนอแนะ	หน่วยงานหลัก/ หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง	วันที่ครบกำหนด
๑	รายงานเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรี กรณีการรถไฟแห่งประเทศไทย ไม่ดำเนินการตามมาตรการ การแก้ไขปัญหาของคณะกรรมการ สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ โดยไม่มี เหตุผลอันสมควร	<ul style="list-style-type: none"> นายวิไล อุดม ได้ร้องเรียนต่อ กสม. ว่า ได้ชำระเงินประกันการเช่าพื้นที่ค้าขายในตลาดนัดชั้นเดียฯ แต่ รฟท. ไม่จัดสรรพื้นที่ค้าขายและไม่คืนเงินประกันการเช่าพื้นที่ให้แก่ผู้ร้อง กสม. ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า แม้กรณีดังกล่าวจะเป็นกรณีพิพาทตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ แต่ก็ถือว่าเป็นการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม กสม. จึงได้กำหนดมาตรการการแก้ไขปัญหาให้ รฟท. พิจารณาคืนเงินประกันให้แก่ผู้ร้องพร้อมกับชำระดอกเบี้ยร้อยละเจ็ดต่อปี 	คค. มท., สปน., ตช. และ รฟท.	๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๖